



ของหาย.. ได้มิตร(เพิ่ม)

จุดเริ่มต้น... เรื่องราวอันน่าประทับใจ



นุหะณี แชรอโอะ
คณะวิทยาศาสตร์ ปี3

โมนา ไตะโละ
คณะมนุษยฯ ปี2



ก่อเกิด...

สัมพันธ์ภาพครั้งใหม่

2 พี่น้อง

ร่วมสถาบัน

PR_SKRU งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา

ตามทีมงานประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา ได้จัดแคมเปญ "ของหาย..ได้คืน" ด้วยการเป็นสื่อกลางในการสืบค้น ข้อมูล ติดตามหาเจ้าของทรัพย์สินของมีค่าต่างๆ ที่มีพลเมืองดี คนดีของพระราชาทูกันนำส่ง ซึ่งได้รับผลตอบรับ อย่างดีเยี่ยม หลายเรื่องราวความน่าประทับใจ งานประชาสัมพันธ์พยายามที่จะนำมาสื่อสารสู่สายตาทุกท่านเป็น ระยะเวลาตามจังหวะ และเมื่อเร็วนี้ๆมีเรื่องราวอันน่าประทับใจ ของมิตรภาพครั้งใหม่ ระหว่างพี่น้องต่างคณะแต่ร่วม รั้วสถาบันเดียวกัน เมื่อรุ่นพี่พบเงินสดจำนวน 2000 บาทและอยากตามหาเจ้าของ งานประชาสัมพันธ์ จึงช่วยเป็น สื่อกลางจนพบรุ่นน้อง ที่กำลังรอปาฏิหาริย์รอได้ของกลับคืน

โดยเรื่องราวน่ารักๆของเราวันเริ่มต้นจาก ช่วงเย็นวันที่ 18 พ.ย.59 ที่ผ่านมา น.ส.นุหะณี แชรอโอะ (น้องณี) นักศึกษาชั้นปีที่3 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำเงินสดจำนวน 2000 บาท มามอบให้งานประชาสัมพันธ์ช่วยประกาศตามหาเจ้าของ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมทีมงานประชาสัมพันธ์ให้ ความสำคัญในการเป็นสื่อกลางตามหาเจ้าของทรัพย์สินตกหล่นสูญหายผ่านทุกช่องทาง ในแคมเปญ...“ของหาย.. ได้คืน” และได้ผลตอบรับที่ดีเป็นอย่างมากจากนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร รวมไปถึงบุคคลภายนอกที่ติดตาม ช่องทางสื่อสารของงานประชาสัมพันธ์ ซึ่งเพียงพอเกินหาที่ หลังจากสื่อประชาสัมพันธ์ได้เผยแพร่ผ่านสังคมออนไลน์ น.ส.โมนา ไตะโละ หรือ น้องโมนา นักศึกษาชั้นปีที่2 โปรแกรมวิชาสังคมศาสตร์เพื่อมัคคุเทศก์และการ ท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก็ได้ติดต่อเข้ามาผ่านเฟซบุ๊กประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา เพื่อแสดง ตนเป็นเจ้าของเงินดังกล่าว เมื่อตรวจสอบจำนวนเงินและจำนวนธนบัตรถูกต้องตามที่พบ จึงได้นัดเวลาให้น้องทั้ง สองคนมาพบกันในวันรุ่งขึ้น

>>> 12.30 น. (วันที่ 19 พ.ย.59) น้องโมนาและเพื่อนๆเดินทางมาถึงด้วยสีหน้าแจ่มชื่น พร้อมเล่าเรื่องราวให้ ฟังว่า “เมื่อวานนี้ ตนและเพื่อนๆมีคาบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ที่อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ หลังเลิกเรียน ระหว่างเดินทางกลับที่พักถึงได้รู้ตัวว่า เงินในกระเป๋าางงจำนวน 2000 บาทได้หายไป วินาทีนั้นรู้สึกกระวน กระวาย ร้อนใจเป็นอย่างมาก เพราะเงินจำนวนนี้ เป็นเงินจากกิจกรรมบายเนียร์ของตนเองและเพื่อนๆในห้อง ซึ่งถ้า หายไป ก็ต้องหาเงินมาชดใช้คืนให้เพื่อนๆ เมื่อรู้ตัวดังนั้นก็รีบชวนเพื่อนวิ่งกลับไปห้องเรียน เพื่อถามหาจากแม่บ้าน ผู้ดูแลห้องเรียน แต่ไม่พบ แม่บ้านและเจ้าหน้าที่อาคารศูนย์ภาษา ต่างช่วยกันหาตามพื้นที่ต่างๆที่ตนเดินผ่าน รวมไปถึงเปิดกล่องวงจรปิดก็ยังไม่พบเช่นกัน ความหวังว่าจะได้เงินคืนเริ่มริบหรี่ ตอนนั้นรู้สึกเสียใจแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ ได้ แต่ร้องไห้ออกมา ความหวังสุดท้ายในเวลานั้น คือ หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เพื่อหวังว่าจะเกิด ปาฏิหาริย์ และปาฏิหาริย์ก็มีจริง!!!”

ไม่นานนัก น้องณี คนดีของพระราชาของเรา ก็เดินทางไล่หลังตามมา การพบหน้ากันครั้งแรกของน้องทั้งสอง จึงเป็นจุดเริ่มต้นแห่งมิตรภาพที่น่าประทับใจ เราได้สอบถามน้องณีว่า วินาทีที่พบเงินจำนวนไม่น้อยขนาดนี้ ทำไมถึงเลือกที่จะเดินเท้าหลายช่วงตึก เพื่อมาตามหาเจ้าของถึงงานประชาสัมพันธ์ ทั้งๆที่เวลานั้นคนก็ไม่มี กล้องวงจรปิดก็ไม่เห็น ถ้าเราจะเก็บเงินนี้ไว้ก็ไม่ใช้เรื่องยาก ถือเสียว่าเป็นโชคของเราที่เจอเงิน

น้องณี ได้ตอบกลับมาน่าชื่นชมว่า “เพราะพ่อแม่ปลูกฝังมาเสมอค่ะ ว่าอะไรที่ไม่ใช่ของเรา ก็ไม่ใช่ของเรา ตนเองทางบ้านก็ไม่ได้มีฐานะที่ร่ำรวย จึงเข้าใจว่าเงินจำนวนนี้มีค่ามาก ถ้าตนเองทำหายคงทุกข์ใจและอยากได้คืน ตอนพบเงินก็พยายามมองหาเจ้าของแล้วแต่ไม่มีใครเลย จึงตัดสินใจพามามอบที่งานประชาสัมพันธ์ เพราะเคยเห็นการประกาศหาเจ้าของหลายครั้งและหาเจ้าของเจอได้รวดเร็ว วันนี้อย่างยิ่งได้รู้ว่าเงินนี้สำคัญกับน้องก็ยิ่งรู้สึกดีใจมากขึ้น ว่าเราได้ช่วยให้น้องหายทุกข์ใจได้”

ในระหว่างที่ น้องณี กำลังเล่าความรู้สึก ฟากน้องโมนาของเราก็เริ่มมีน้ำตาเริ่มขึ้นมาอีกรอบ งานประชาสัมพันธ์ จึงเปลี่ยนอารมณ์ทั้งคู่ด้วยการให้พี่ส่งมอบเงินแก่น้อง เพื่อบันทึกหลักฐานว่าได้ส่งมอบเงินถึงมือเจ้าของเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายหลังการส่งมอบเงินเสร็จ ก่อนแยกย้ายกันกลับที่พัก เราก็ได้สังเกตเห็นว่า เด็กทั้งสองยังคงถ่ายรูปและขอบคุณกันต่อด้านนอกห้องประชาสัมพันธ์



“มิตรภาพครั้งใหม่ ได้ผลิบานขึ้นแล้วนับแต่นั้น”

//...ขอบคุณน้องทั้งสอง สำหรับเรื่องราวที่ติดตามในครั้งนี้นะ...//

มาร่วมกันสร้างสังคมสร้างสรรค์ หากพบเจอเอกสารหรือทรัพย์สินตกหล่นภายในมหาวิทยาลัย สามารถนำส่งงานประชาสัมพันธ์ เพื่อช่วยตามหาเจ้าของ งานประชาสัมพันธ์พร้อมเป็นสื่อกลางส่งของ สู่มือเจ้าของเดิม "เมื่อทำของหายใคร่ทุกข์อยากได้คืน"

นอกจากนั้นต้องขอกล่าวชื่นชมผู้อยู่เบื้องหลังรอยยิ้มและความดีใจของผู้ที่ทำของหายแล้วได้คืนทุกท่าน บางครั้งด้วยจังหวะการกิจอื่น ๆ งานประชาสัมพันธ์คงไม่สามารถเผยแพร่เรื่องราวได้ครบ แต่ขอให้ทุกท่านจงภาคภูมิใจกับความดีที่ตนเองได้ถือปฏิบัตินะค่ะ เพราะความสุข มันเกิดขึ้นนับแต่วินาทีแรกที่เราคิดถึงผู้อื่นแล้ว

>>> ...งานประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา สำนักงานอธิการบดี โทร.074260200-4 หมายเลขภายใน 2000 หรือ 3000 083 1960005 (เวลาราชการ)

บทความโดย...อภิญญา สุภาประดิษฐ์ นักประชาสัมพันธ์

ภาพประกอบโดย...ปริญญารณ ชุมมณี นักประชาสัมพันธ์